



Title :	จีนที่ไม่ก่อสงครามเงิน คงค่าหยวน ยันศก. จีนก้าว ดันร่วมทุนกับ ไทย - เชื่อมรถไฟ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ข่าวจีนนิวส์ ซีที 6 วันที่ 14
Date :	ประจำฉบับแรก เดือนพฤษภาคม 2559 หน้า 2 (1)

จีนที่ไม่ก่อสงครามเงิน คงค่าหยวน

ยันศก.จีนก้าว ดันร่วมทุนกับไทย-เชื่อมรถไฟ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย จัดงานบรรยายพิเศษโดยนายฉิง ฟู่ซุน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ หอประชุมสมเด็จย่า มฟล. โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล.และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากซึ่งทางนายฉิงได้เริ่มต้นบรรยายถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่มาอย่างยาวนานหลายร้อยปีและมีความผูกพันแนบแน่นกับพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจน้ำมันในอดีตประเทศจีนก็ยอมขายน้ำมันเชื้อเพลิงให้ไทยในราคาดมตรภาพ เมื่อเกิดวิกฤติ

จีนมีนโยบายร่วมมือกับไทยหลายด้าน ประกอบด้วย 1.มุ่งกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 ประเทศให้เชื่อมโยงและพัฒนาไปร่วมกัน โดยปัจจุบันจีนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามเส้นทางสายไหมทางทะเล กำหนดระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไปซึ่งตั้งเป้าจะร่วมมือกับประเทศตามรายการรวมถึงประเทศไทยโดยมุ่งพัฒนาแบบรวมกลุ่มและชนะไปด้วยกันไม่ใช่พัฒนาไปตามลำพังประเทศเดียว โดยทางจีนเองมีวิสาหกิจและบริษัทที่มีศักยภาพไปลงทุนในต่างประเทศเป็นมูลค่ามากซึ่งที่ผ่านมายังลงทุนในประเทศไทยน้อยจึงมีช่องทางแสวงหาความร่วมมือร่วมกันต่อไปได้อีก

2.มุ่งร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วยโครงการใหญ่ๆ เพราะโครงการใหญ่ๆ จะเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมืออื่นในอนาคต โดยเฉพาะความร่วมมือสร้างเส้นทางรถไฟในประเทศไทยซึ่งจีนหวังว่าจะประสบความสำเร็จแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา แต่จีนยืนยันเรื่องความเสมอภาค อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการลงทุนตามเส้นทางรถไฟ ฯลฯ จึงคาดหวังว่าความร่วมมือจะลุล่วงในเร็ววัน

เศรษฐกิจดีมากยิ่งขึ้นก็ยื่นกรานคงค่าเงินหยวนเพื่อไม่ให้กระทบกับประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ขณะเดียวกันเมื่อเกิดวิกฤติอื่นๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ฯลฯ ประเทศไทยก็ให้การช่วยเหลือ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงไปสร้างโรงเรียนให้ด้วย ฯลฯ เราจึงเสมือนพี่น้องกันและเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสบภัยอีกฝ่ายก็จะเข้าไปช่วยเหลือส่งเสริม

ปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทย ด้วยมูลค่าการค้าปีละกว่า 75,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านการท่องเที่ยวมีคนจีนเข้ามาประเทศไทยเมื่อปี 2014 กว่า 4.7 ล้านคนและปี 2015 มีเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 8 ล้านคน กระนั้นที่ผ่านมพบว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าไทย-จีน ยังไม่ไปถึงตามที่ตั้ง 2 ฝ่ายตั้งเป้าไว้ทำให้ต้องมีการแสวงหาความร่วมมือกันต่อไป โดยจีนยังให้ความสำคัญกับไทยมากและเป็นอันดับต้นๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน แม้เราจะมีระบบการเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ แตกต่างกันแต่จีนให้ความเคารพและมีนโยบายไม่ก้าวก้าวกายกิจการภายในของไทยไม่ว่าการเมืองจะเปลี่ยนไปเช่นใด

3.มุ่งร่วมมือทางการค้าการลงทุน ปัจจุบันจีนใช้ระบบการค้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์-อินเทอร์เน็ต หรืออี-คอมเมิร์ซ จนประสบความสำเร็จโดยในปี 2014 ถูกใช้เพื่อค้าขายด้านเครื่องจักรกลสูงถึง 28.60% และยังคงกระจายไปยังการค้าปลีก ใน



Title :	จีนไม่ก่อสงครามวงแหวน คาบาคอน ช่าง ศก. หนุน กัก ล้างร่วมทุกกับ ไทย-เวียดนาม
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ข่าวฉันทันที
Date :	ประจำสัปดาห์กรุงเทพ 2558 หน้า 2 (2)

ปี 2015 มีการค้าอี-คอมเมิร์ซเคลื่อนที่มากถึง 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อมามีการขยายไปสู่สินค้าภาคการเกษตรพบว่าทำให้มียอดขายรวมกันแล้วกว่า 230,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีตัวอย่างวันที่ 11 พ.ย.ซึ่งถือเป็นวันคนโสดในจีนพบมีการสั่งซื้อสินค้าในวันดังกล่าวสูงถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จนเกิดสถิติโลก 2 ประการคือมีคนสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศมากถึง 30 ล้านคน และมีภูมิภาคที่ค้าขายด้วยมากถึง 232 แห่ง ทั้งนี้สาเหตุที่ยกตัวอย่างเช่นนี้เพราะสามารถใช้พัฒนาศักยภาพการค้าไทย-จีน ผ่านระบบอี-คอมเมิร์ซ เพื่อสินค้าการเกษตรของไทยซึ่งจะได้รับการตอบรับจากตลาดจีนดีมากแน่นอน ดังนั้นจึงอยากให้มีการพัฒนาระบบนี้ร่วมกัน

ในปี 2558 พบว่าเศรษฐกิจการค้าในโลกลดลงและในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนพบปรากฏการณ์เงินทุนไหลออกและค่าเงินอ่อนค่าลง ทำให้ประเทศจีนถูกจับตามองว่าจะเป็นอย่างไร ตนจึงยืนยันว่าเศรษฐกิจยังมีลักษณะเติบโตจากเชิงสูงหรืออย่างรวดเร็วจนทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีสูงกว่า 10% ขึ้นไปเป็น 6.9% ในปี 2558 ที่ผ่านมา มาสู่การเติบโตปานกลางอย่างมีคุณภาพ เปรียบเทียบการเติบโตจากเมื่อ 5 ปีก่อนในอัตรา 1:1.5% และ 10 ปีก่อนในอัตรา 1:2.4% โดยจีนสามารถรักษาสถานภาพการพัฒนาเศรษฐกิจได้ในภาวะที่โลกกำลังซบเซา ซึ่งสามารถดูได้จากข้อมูลและหลักฐานคือค่าเงินหยวนที่ไม่ได้อ่อนค่าต่อเนื่องแม้จะมีอัตราเงินเฟ้อเมื่อปีก่อน เพราะจีนไม่มีนโยบายในการก่อสงครามทางการเงินไม่ทำให้ค่าเงินอ่อนเพื่อให้ได้เปรียบด้านการส่งออกสินค้า และจีนมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่จึงไม่นำเงินหยวนไปกำหนดจากปัจจุบันภายนอกมากเกินไป

จีนมีแผนพัฒนา 5 ปีโดยตั้งเป้าหมายในปี 2020 ให้จีดีพีอยู่ในระดับ 6.5-7% ไม่ให้ต่ำกว่านี้ มุ่งส่งเสริมจีดีพีต่อหัวให้สูงถึง 17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับเดียวกับประเทศที่มีรายได้ปานกลาง การพัฒนาเศรษฐกิจก็จะมีเปิดกว้างและมุ่งเป็นส่วนร่วมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำหรับกลุ่มอาเซียนก็เป็นอีกนโยบายการพัฒนาตามเส้นทางสายไหมทางทะเลเพื่อให้ศตวรรษที่ 21 นี้ มีการลงทุนระหว่างจีน-อาเซียน ให้สูงถึง 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไป.